



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1380 19 tháng 12 năm 2021

Dũng Hành

*Đường đi rõ rệt dũng chơn hành
Thế thái như tình vẫn cạnh tranh
Văn hay cho mấy đều tạo loạn
Khó khổ chính mình khó đạt thanh*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Huyền cơ ở đâu?
- 2) Sự dầy công có thể đem lại kết quả cho hành giả hay không?
- 3) Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, phát minh phương pháp mới, mà không bàn bạc với những người hành pháp cũ thì kết quả sẽ ra sao?
- 4) Những nhà tiên tri đoán sai thì hậu quả sẽ ra sao?
- 5) Điển quang biện chứng pháp là sao?
- 6) Lưu luyến là gì?
- 7) Muốn giúp cho cơ tạng nhẹ nhàng và mạnh khỏe thì phải làm sao?

1) 23-09-95

Hỏi: Huyền cơ ở đâu?

Đáp: Thừa huyền cơ bao trùm cả càn khôn vũ trụ, tức là luồng thanh điển ban chiếu khắp nơi, cấu trúc và thành tựu vô cùng tận

Kệ:

*Thanh tịnh dịu thanh triển tiến lần
Phân minh đời đạo tiến cao tầng
Nguyên căn Trời độ tình thâm thúy
Pháp giới chung hành triển triển phân*

2) 24-09-95

Hỏi: Sự dày công có thể đem lại kết quả cho hành giả hay không?

Đáp: Thừa sự dày công luôn luôn đem lại sự kết quả tốt đẹp cho người chịu hành pháp, thân tâm sẽ đem lại kết quả thanh tịnh và sáng suốt

Kệ:

*Quân bình tự đạt tự khai thông
Trí tuệ phân minh chuyển một vòng
Hiểu rộng đường tu chẳng ước mơ
Đạo đời hai nẻo chẳng lòng vòng*

3) 25-09-95

Hỏi: Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, phát minh phương pháp mới, mà không bàn bạc với những người hành pháp cũ thì kết quả sẽ ra sao?

Đáp: Thừa người tu muốn làm gì thì làm là người không thành thật với pháp mình đang hành, tương lai sẽ ăn năn sám hối khi chạm trán với sự thật

Kệ:

*Bất trung bất tín khổ muôn bề
Hạnh kiếm không thành trí lại mê
Đường đạo không còn tâm đạo đức
Làm than tưởng thật trí lại mê*

4) 26-09-95

Hỏi: Những nhà tiên tri đoán sai thì hậu quả sẽ ra sao?

Đáp: Thừa tiên tri tức là biết trước được chuyện chưa xảy ra sau sự cảm thức của người, biết chuyện người không biết được chuyện của chính mình, cuối cùng cũng phải bỏ xác ra đi, phần hồn phải tiếp tục học hỏi và tiến hóa, không thể tiếp tục làm thầy được, luật là luật không thể sửa đổi được thiên ý

Kệ:

*Chánh tâm thực hiện tối cần tiến
Kham khổ thực hành tự tiến xuyên
Đời đạo phân minh khai trí tuệ
Bình tâm học hỏi tự mình yên*

5) 27-09-95

Hỏi: Điển quang biện chứng pháp là sao?

Đáp: Thưa điển quang biện chứng pháp là người đã thực hành trong khổ công tu học, hướng về cõi vô cùng tận, mới cảm thông được điều này mà phân giải trật tự, từ có có không không, vượt tầng số mê tín dị đoan, phân hồn tự thức tự tu

Kệ:

*Học ngu phục vụ quần sanh tiến
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Điển pháp Trời ban trong thức giác
Dẹp phần lưu luyến tự mình yên*

6) 28-09-95

Hỏi: Lưu luyến là gì?

Đáp: Lưu luyến là nhớ một việc mà không tự giải được, đó cũng là nghiệp, cần hành pháp để tự dứt khoát

Kệ:

*Tu hành nghiệp mòn tâm thẳng tiến
Giải bỏ đời nay giải nỗi phiền
Thanh tịnh hành thông đường trí đạo
Qui y Phật Pháp tự tâm xuyên*

7) 29-09-95

Hỏi: Muốn giúp cho cơ tạng nhẹ nhàng và mạnh khỏe thì phải làm sao?

Đáp: Thưa muốn giúp cho cơ tạng mạnh khỏe thì phải bớt ăn buổi tối và làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cơ tạng sẽ được âm áp và mạnh khỏe

Kệ:

*Sống cùng nguyên khí Trời ban mạnh
Giải tỏa phiền ưu chuyển tốt lành
Không khổ không lo khai trí đạo
Hành thông chơn thức tự khai màn*

Lễ Giáng Sinh

*Giáng sinh thức giác con lành
Thức tâm dọn cỏ (mà) hưởng thanh của Trời
Phán ban nguyên lý chơn lời
Chúng sanh tiến hóa giữ đời thực chơn
Tâm hồn tiến hóa không sờn
Quy về nguồn cội nhớ ơn Cha Lành
Giáng trần học hỏi thực hành
Đạt thanh giải trược chẳng đành giết nhau
Dù cho tại thế nhiều màu
Qui về một cội trước sau dung hòa
Đuôi đầu chẳng có cách xa
Tâm thân diu dắt ta hòa tiến lên
Lý Trời sáng chói vững bền
Tạo nền tu tiến chẳng quên lý Trời
Hồn thời siêu diệu thành thời
Từ Đời qua Đạo đời đời yên vui
Tự mình điều luyện rèn trui
Mỗi ngày mỗi tiến hưởng mùi Đạo tâm
Tiếng chuông nội thức mở tàng
Duyên âm đồng hội sưu tầm lý chơn
Cha Trời ban rải không sờn
Độ con tiến hóa rõ ơn Cha Lành
Chờ ngày thức giác đạt thành
Sanh sanh hóa hóa tự hành đến nơi
Sống trong quy luật của Trời
Đạo Đời chung cảnh mở lời cảm giao
Bầu Trời trật tự trăng sao
Đêm khuya thanh vắng đón chào Đĩnh Thanh
Đêm đêm tường Chúa thực hành
Đổi trao Thanh Đĩnh vượt ranh tâm trần
Thành tâm đóng góp một phần
Chúa ban tâm thức vượt tầng đảo điên
Thực hành mới rõ thiện duyên*

*Tiền căn thanh nhẹ nối liền cảm giao
Tự tin tự tiến trở vào
Nội tâm thanh tịnh rõ cao thấp tầng
Biết hồn mời thật con cung
Chúa Cha chiếu cố đón mừng các con
Một lòng một dạ ni non
Trở về Nguồn Cội chẳng còn si mê
Tình thương cao đẹp muôn bề
Dựng xây xây dựng hướng về nội tâm
Tránh sai hướng ngoại tạo lầm
Giữ phần thanh tịnh mình tâm Chúa ban
Chúa đà thực hiện mở màn
Phá mê phá chấp khai đàng tự đi
Rộng đường khai triển hợp thì
Càng đi càng tiến càng ghi nhớ hoài
Via Hồn tương hội mới tài
Chẳng còn giam hãm ngày ngày lo âu
Trở về mới rõ chiều sâu
Đâu đâu cũng có nhiệm màu ban khai
Tiến trong nghịch thuận tiến hoài
Hai vai gánh chịu chờ ngày đạt thông
Kiên trì thực hiện chữ Không
Từ Đời qua Đạo tréo tròng làm chi
Giúp người lâm nạn một khi
Trí tâm ổn định hợp thì tiến thân
Rõ mình chẳng có khó khăn
Thương yêu tự tiến cơ tầng cảm giao
Khai thông kể trước người sau
Đâu đâu cũng tiến hợp màu hóa sanh
Khuyến người tự luyện thực hành
Tử sanh sanh tử tranh dành làm chi
Tạo thêm động loạn nghĩ suy
Ngày đêm bất ổn phải thi hoài hoài*

Tánh ngu tự hại tự đầy
Chẳng minh Chúa Thượng tự đầy vô tâm
Quay quần bản tánh trước dâm
Chẳng thương nhân loại chỉ tầm khổ đau
Luân hồi nghiệp quả trước sau
Tự ôm lấy khổ đui đầu bắt mình
Làm trong cái cảnh duyên tình
Tâm linh xóa bỏ vui mình tối tăm
Chúa thương Chúa bảo tự tầm
Con đường giải thoát chẳng làm chẳng sai
Như Ngài gánh vác hai vai

Giúp Đòi khai Đạo tiến hoài không ngưng
Cảnh Đòi trực chiếm vô chừng
Giữ mình thanh tịnh tâm đừng loạn tâm
Giảng Trần quy hội nguyên âm
Thực tâm phân giải tránh lầm tránh sai
Thế gian ghi chép giảng hoài
Khuyên người tại thế an bài tự đi
Chúa đà thể hiện thực thi
Dạy cho hiểu đạo ta thì phải theo
Tham lam mới thấy mình nghèo
Theo tiền bỏ Chúa tự gieo khổ nàn.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Paris, 24-12-1981

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO

Ngày 04 Tháng 3 năm 1986 (tiếp theo)

Tôi thấy giá trị của sự tiến hóa trong thanh tịnh của tôi. Thì các bạn thấy người tu ở đâu? Phải ở chùa không? Không. Ở nhà thờ không? Không. Ở đâu? Ở trên trời? Không! Ở trong tâm các bạn. Bạn có tu hay không là trong tâm bạn, bạn biết thôi, chẳng có ai biết bạn. Người này hù các bạn: “mai nay chết, tướng số ông một phải lâm nạn...”, cái đó là bài học của tôi! Nếu mà có y như lời ngài nói, thì tôi cảm ơn, và tôi được tiến hóa nhiều hơn, vì tôi là người đã chấp nhận sống trong thế xác này, là tôi phải chấp nhận định luật cho xảy ra đến cho tôi. Tôi phải sống trong cơ cấu vĩ đại, bao bùng nguy hiểm của Trời Phật là tôi đã chấp nhận rồi. Tôi không có lý do nào từ chối. Nhưng mà vốn vẹn của tôi, cái vốn của tôi, là chỉ có sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi càng dồi dào, thì tôi càng thấy rõ cái tinh thần phục vụ tôi nó lại càng gia tăng. Mà sáng suốt tôi ít, thì tôi thấy tôi con người tôi nó càng ngày càng sân si và cảnh nanh! Ghen ghét. Cái bản chất ghen là bản chất tối tăm, đó là đi thụt lùi, kêu bằng hạ tầng công tác. Còn bản chất cởi mở, từ tâm cứu độ, đó là bản chất sáng suốt đó bạn. Cho nên nhiều bạn đi nói đạo, khuyên đạo, dạy người ta tu, mà tánh như đàn bà! Mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi ghen tương. Đó là trình độ thấp hèn, và bị hạ tầng công tác đó bạn, không bao giờ tiến triển nổi đâu. Cố gắng hiểu lấy bạn, trở về gấp rút, chứ tuổi tác không có chờ các bạn đâu. Trở về với sự thanh tịnh, trở về vốn liếng khả năng của bạn, xài không hết, không cần mượn của ai hết. Nghe tôi đi, làm thẳng đót tu đi... nhưng mà bạn đạt được điểm rồi, bạn cứ đi trong con đường đó, rồi nó sẽ hiểu tất cả. Té ra, thế gian đô thị giả, tất cả không có sự thật. Cái câu “vạn sự trên đời là không”, đúng sự thật như vậy. Không có chỗ nào mà sửa chữa được. Nó là chân lý!

Cho nên cái vốn sẵn có của chúng ta, phải trở về với Không, mới hòa tan với các giới được. Các bạn đã thấy ông Trời chưa? Thanh khí các bạn đang hưởng đây là ông Trời đang xoa dịu tâm hồn của các bạn. Mà ông Trời đâu có phải giúp nhà giàu mà bỏ nhà nghèo đâu? Mà giàu nghèo cũng bao nhiêu công

chuyện đó. Cái thằng nhà giàu kia thì của thiên trả địa, cũng mấy chục năm rồi nó cũng buông tay ra đi. Còn cái thằng nhà nghèo kia cũng mấy chục năm đó rồi cũng buông tay ra đi. Thấy chưa? Ông Trời... cho nên Ông xuống: “Các con ơi! Các con là con của Cha, Cha đâu có bỏ các con được. Các con đau khổ là Cha đau khổ. Các con vui là Cha vui, các con tiến là Cha tiến...”. Thì lấy gì chứng minh là hòa khí của càn khôn vũ trụ đang theo dõi các bạn? Không có bao giờ bỏ các bạn và ghi chép tất cả những hành động sai lầm của các bạn, là nhờ tia sáng thanh khí đó, chiếu vào tâm các bạn. Nếu các bạn không có thanh khí lấy gì các bạn sống đây các bạn? Các bạn sống với ai? Sống với Thượng Đế. Và các bạn không trở về nhẹ nhàng như Thượng Đế, làm sao các bạn trở về nguồn cội được? Cho nên đường đi, có phải ôm cái xác đi hẳn học mới tiến tới được đâu? Tại sao người ta ngồi thiền, người ta không nói năng mà người ta về nguồn cội được, mà mình lái xe hơi rầm rầm mà mình vẫn ở thế gian? Máy bay, vệ tinh bay lên cung trăng, rồi rớt cuộc cũng ở thế gian chứ đâu có đi về Thượng Đế được! Những vị đó lên thấy cái cảnh hùng vĩ ở bề trên, mới trở về, thôi... bỏ hết, tu, khuyên người đời tu. Cho nên văn minh là để làm cái gì? Văn minh để cho chúng ta thấy rõ ràng: phải gom gọn những gì bạn sẵn có, bạn mới có cơ hội tiến. Trước kia, những cái gì sản xuất ra cũng gồ ghề, ngày nay nó càng ngày càng gọn. Sau này còn có chút xíu, mà sau này không còn, không cần cái đó nữa cũng vẫn có thể liên lạc được. Vì mọi người đã tập trung hướng thượng, trở về với chơn cảnh, thì nháy mắt tới nơi, có gì đâu mà phải hao phí nhiều dữ vậy

Chớ ở thế gian, đi đây đi đó tốn tiền máy bay, va li xách rầm rầm, rớt cuộc đi tới chuyện gì? Công chuyện có một chút à. Các bạn thấy chưa? Cho nên các bạn tu, các bạn đừng có lo rằng: “tôi không được đi máy bay, tôi không được này được kia được nọ, tôi không được xuất hồn...”. Nhưng mà các bạn đừng quên bạn là người đã có hồn, từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, nhập... khổ nhập trong cái thể xác này rồi. Các bạn đã xuất từ trên kia xuống rồi, thì các bạn lập lại quân bình, đang bị kẹt đang ở tù trong khám mà lo hết tội thì... đi lên chứ có gì đâu! Cái chuyện xuất hồn đâu phải chuyện mới! Đối với các bạn, là chuyện cũ từ xa xưa kia mà. Bạn đã từ đó xuống đây kia mà. Lấy gì chứng minh? Ở thế gian đâu có chế bạn được đâu? Bạn nói chuyện, người ta nói bạn “khùng”, mà kêu họ chế thằng khùng nói chuyện như bạn được không? Không! Họ cho bạn là “thông minh” mà chế thằng thông minh nói chuyện như bạn được không? Không! Cái của bạn là của bạn. Cho nên trình độ không mua không bán là ở chỗ đó, các bạn thấy chưa? Cho nên chúng ta biết được rồi, chúng ta nên giữ sự thanh tịnh, và đừng có chán ngán trên đường đi! Vì chúng ta thức ta là vô cùng, vì chúng ta vô cùng động loạn, thì phải vô cùng sửa chữa mới tiến hóa tới Hư Không. Thấy rõ chỗ này chưa? Tia sáng đã về với bạn rồi, chính bạn là người có khả năng, quyết định mọi sự đi hay là ở, chứ không có một người nào có khả năng chế được các bạn ra hết.

Luật là luật, đâu có thay đổi được bạn. Luật ở thế gian, một số người làm ra rồi cũng thay đổi không được, mà hướng hồ luật Trời mà thay đổi! Cho nên những ông thầy này thầy kia thầy nọ nói: “tôi thay đổi vận mạng cho anh...”, đâu có được! Tôi có tu tôi mới được, chứ tôi không tu không có được, không có ông thầy nào thay đổi vận mạng cho tôi được đâu. Tôi tu là tôi ăn năn hối cải, tôi không làm bậy thì tôi không chết sớm, tôi không có dâm dục thì tôi không có hại xác tôi, thấy rõ điều này chưa? Tôi không có cạnh tranh thì tôi không có hại thần kinh tôi. Tôi giữ chữ hòa thì chỗ nào tôi cũng tiến, đó là tôi nắm được chìa khóa rồi, tôi còn lo cái gì? Các bạn thấy rõ, những gì tôi nói đều là trong thực tế, mà chính trong bạn có, chứ không phải ở ngoài bạn. Bạn không cần đi xin xỏ của ai hết. Như ông Phật, ông mang cái xác của các bạn, ông cũng là người từ thế gian và ông giải thoát được, ông đi lên thiên đàng nhập niết bàn, đi chỗ nào cũng được hết, thì bây giờ các bạn là một tội nhân, mà các bạn ăn năn hối cải chuộc tội, rồi các bạn đi, có cái gì đâu mà phải lo! Nhiều người nói “sao tôi tu...” Rồi từ đó các bạn mới nhận rõ ràng: ông Thầy tôi là ai? Và tại sao tôi phải tu, và tôi lại so sánh với ông Tắm? (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Luận về làm phước!

Cho nên nhiều người nói: "tôi làm phước biết là bao nhiêu, nhưng mà giờ phút này tôi lại đau khổ"! Bạn biết làm phước cho người khác nhưng mà không biết làm phước cho lục căn lục trần. Bạn không chịu tu thì lục căn lục trần của bạn làm sao có phước? Lục căn lục trần nó đâu có phải hưởng của trần gian được! Hồn Vía đâu hưởng của trần gian được. Nó là thuộc về thiêng liêng, phải hưởng thanh khí điển của Trời Phật tiến hóa. Mà bạn không lo bồi dưỡng trong cơ tạng, bạn không lo khai thông cõi mở bên trong, nhưng mà bạn chỉ có lý luận ngoại cảnh tạm bợ thế gian, rồi phân chuyện này, phân chuyện nọ, phân bì đạo này, phân bì đạo kia! Bạn không hiểu tất cả những môn phái ở thế gian, vạn sự do thiên tạo, do đấng Cha lành đã tạo ra, thì chúng ta hiểu được đạo, hiểu màu đạo, yêu đạo, chúng ta mới thấy quý đạo, và lấy đạo làm mức tiên và đo lường chúng ta. Đạo là gì? Là sự quân bình trong tâm tư của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ, trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tối có sáng, mà trong sáng có tối. Trong Không nó có cái Có, mà trong Có nó trở lại cái Không. Các bạn hiểu cái đó thì chuyện sanh tử, của cải đối với bạn có nghĩa lý gì! Bạn vui hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Làm được cũng vui, không được cũng vui! Chuyện Ông Trời giao phó và Ông Trời dạy tôi, tôi phải làm hết, tận tâm hết mình hết sức, và để tôi hiểu tôi trước để ảnh hưởng người khác.

(Giác ngộ giờ phút lâm chung 29/8/1979)

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 51, 19-12-2021

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Nhẫn Tính- Thiên Viện Vĩ Kiên, khóa Đặc Biệt B 27-5-1986

<https://youtu.be/dZtiGDu2DxU>

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Thanh thì hưởng thượng giải thoát tiến hóa tới vô cùng trí tuệ quang khai – Washington DC 11-26-1994

<https://youtu.be/qNYPnk5TzHc>

Đức Thầy tới ! Được thấy hình và nghe Đức Thầy hát Ô Hê quả là tràn đầy thương yêu kính mến

<https://youtu.be/iEHaUvNyNsA>

- Radio Nam California tuần lễ 51

Chủ đề: Tu Đạo Kinh, chương 16

<https://youtu.be/4oEfEPzFhi8>

- Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: YÊU ĐỜI YÊU ĐẠO do Mai An trình bày. Thơ: Đức Thầy, Nhạc Mai An

“Yêu thương mùi đạo nắng mưa chẳng còn”

<https://youtu.be/R2pMn-aJMGw>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VĂNG

29-12-92

Kính Thưa Đức Thầy

Con ở V.N công phu lâu, con chưa bao giờ gặp
 Mặt Đức Thầy, con được thầy Bảo lãnh và 2 con
 qua nước Pháp làm việc 20/8/92 gần 4 tháng
 được liên lạc anh Bảy gửi cho con 10 cuốn băng
 về Đức Thầy giảng 1 cuốn video Đức Thầy dạy các
 công phu, anh Bảy mới gửi cho con địa chỉ của Đức
 Thầy con rất vui con biết khổ đời dạy cho Đức
 Thầy, con xin phụng Hồi Thầy con công phu đã lâu
 tại sao con Sài Gòn với thầy con gì sự ghen
 tỵ hay thầy ta là thầy là bạn với thầy rất là
 xa xôi, con thầy rất là Hồi Thầy, con nghĩ con
 chưa nghĩ có sự an lạc hay hay hiện tại con nghĩ tại
 sao biết con có người Sài Gòn như con đã xem của
 Đức Thầy dạy các công phu, có khác 1 chút, có
 có bất cứ ăn uống lúc nào cũng, con lâu nay
 con Sài Gòn rất yên chí 5 phút, Hồi Sài Gòn
 có gần Sài Gòn được 10 phút hoặc 15 phút ít
 khi được 15 phút, con ở Thiên Sào tại con vẫn
 con nghĩ Sài Gòn xưa ai mới dạy cháu tôi như
 ở đây con rất tức tại có khi nghĩ tiếng phật khác
 như là vẫn cũ nay Sài Gòn rất là mới sẽ chữa
 bản chất của con, để được xây dựng gia đình, con
 thầy ở có sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự
 của con, thầy rất vui thầy con con con con con
 phu mà có duy ở hoặc là bị trở ngại mà nhập mà
 con xin Đức Thầy dạy con địa chỉ Sài Gòn thầy chỉ
 dạy bảo rất nhỏ như thầy con rất nhỏ thầy ở
 biết bao giờ mới có nhân duyên gặp Đức Thầy
 con rất hy vọng 4 ngày nào được Đức Thầy đến chùa
 Đức Thầy Hồi con đi làm việc hay là nghỉ, Đức

Thầy cũng đã gia nhập Việt, Sứ Khome Đức thầy
luôn luôn mẫu mực hơn người khác, chú con như Đức
thầy hẳn là từ Bức em cũng đạo chú con
như em Đức thầy dạy, Đức thầy nhờ em với chú
em, chú em ghi mà Trao lời, Hân hoan, người
Thiền nghi bưng em Đức thầy giảng Phật hay May
Mạnh Sứ Em lần nhĩ văn ở dưới con thật là
Bức, qua mỗi phần lần lại là quê người ở Đức Tiếu
khi của người Đức 4 thầy 10 ngày Hân hoan Chưa có từ
Hoc, lần tìm Tro em mỗi phần lần Hân hoan ở phần
lần ở có Bàn đạo chú ở 1 mặt em, em chắc là
lần Đức thầy dạy Bức, em Sứ Trao gia đình nghi
em Hoc rất ít xin Đức thầy có viết Sai tên gì
xin thầy tha thứ cho em, em chắc rất tội lỗi
lần phần Đức thầy thứ lỗi cho em xin Bức đây Bức

Kính chào thầy



T B K

Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 1993

B N con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 29-12-92, được biết con đã được bình an đến Phần Lan. Ở xứ lạ quê người, con cần phải học hỏi để hòa tan với xã hội mới, lúc đó sẽ được an vui hơn.

Con đã tu lâu nhưng không sửa được tánh, điều đó chứng minh là đời sống của con bận rộn quá nhiều, nên thực hành pháp không đúng đắn như làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Khi muốn tiêu trừ bản tánh xấu xa và đối lấy chính mình, con phải thực hiện Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển nhiều lần trong ngày, thì mới mong giải tỏa được trược điển trong tâm. Tất cả sự sống hiện tại của loài người đều nằm trong nguyên khí điện năng của càn khôn vũ trụ. Và vì Pháp Lý Vô Vi là phương pháp khử trược lưu thanh, nên nếu con thực hành đúng đắn thì khí trược sẽ tan biến mất, và sự thanh cao sẽ thường trụ. Khi đó, những bản tánh sân si ghen hờn dần dần sẽ tan biến mất. Mục đích tu là để làm gì? Tu để hiểu mình nhiều hơn. Làm sao để hiểu được mình? Khi lộ tánh xấu thì mình mới bằng lòng chịu sửa chữa để tiến hóa hướng về con đường tâm linh. Người sống mà không mượn được pháp để nhìn lại sự sai lầm của chính mình thì sẽ không có cơ hội sửa tiến được. Hiện nay, con có cơ hội sống yên hơn ở xứ mình, đó cũng là một ân phước để con được ổn định một phần mà lo tu học nhiều hơn. Từ từ con sẽ cảm thức được là chính con phải hy sinh tánh hư tật xấu, để hòa khí được khôi phục trong tự nhiên và hồn nhiên, và con sẽ đem lại hòa khí nhiều hơn cho gia cang khi chấp nhận nhịn nhục và thăng hoa. Khởi óc lúc đó sẽ bớt bận rộn hơn.

Vạn sự trên đời là không, đó là cảnh tạm mà thôi. Chẳng còn nuôi dưỡng sự ghen ghét và sân si nữa. Những hành động đó không lợi cho ta và không lợi cho người, không lợi cho cả càn khôn vũ trụ, do đó ta không nên làm, và chỉ nên làm những điều gì tốt mà thôi; đó là tha thứ và thương yêu - để khai triển tâm từ bi và tạo hòa khí cho gia cang. Khi con tin nơi Trời Phật mà sống, thì sẽ được an vui và tự tại hơn. Xứ con đang ở hiện tại là một nơi rất bình an. Con nên niệm Phật nhiều. Nhập định tham thiền, tánh lặng, tâm minh, trí sáng để không còn đau khổ vì thương ghét làm gì cho bận rộn. Cuộc sống an vui đã sẵn sàng cho con, chỉ chờ con thực hành mà thôi. Phước của tiền kiếp đã thể hiện trong kiếp này, nên con đang được sự giúp đỡ về mọi mặt từ một quốc gia đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức gắn liền với tâm thức của con. Con nên thành tâm cảm ơn Thượng Đế đã tận độ cho gia cang con được bình an. Sống với đạo và tin nơi đạo, thì mọi sự phiền não sai quấy sẽ tự nó tiêu tan. Con an tâm lo tu học để cho phần hồn được tiến hóa. Không nên buồn hờn mà giam hãm phần hồn, thì càng ngày càng yếu đuối và bực bội thêm. Chúc con và gia đình vui khoẻ.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông báo Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Giới Thiệu Trang Mạng [phaplyvovi.org](https://www.phaplyvovi.org)

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

Kính gửi quý bạn đạo,

Với sự cộng tác của nhiều huynh đệ tử muội khắp nơi, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trang mạng <https://www.phaplyvovi.org> đến cùng quý bạn, với ước mong được đóng góp và phục vụ cho cộng đồng Vô Vi với những chức năng như sau:

- Ghi Danh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế:

Để tiện việc thông tin cho quý bạn, mục Đại Hội trên mạng sẽ có những tin tức cập nhật, liên quan đến Đại Hội, như phiếu ghi danh, video phóng sự v.v... Khi nào hoàn cảnh cho phép chúng ta có dịp hội tụ trong một Đại Hội Vô Vi Quốc Tế thì trang mạng Đại Hội sẽ được sử dụng.

- Tài Liệu Vô Vi (Phương Pháp Công Phu, Video, Audio, Sách Audio, Sách Mục Bé Tám, Kinh Sách, Nghi Thức Vô Vi)

Để góp sức bảo tồn tài liệu nguyên thủy của Đức Tổ Sư, Đức Thầy, đã để lại cho bạn đạo Vô Vi, và tiếp tay với các bạn tiền bối đã khổ công lọc âm thanh, lọc video, v.v..., trang mạng [phaplyvovi.org](https://www.phaplyvovi.org) sẽ giúp bạn tìm kiếm dễ dàng các băng giảng của Đức Thầy trong suốt 40 năm hoằng pháp, những câu hỏi theo đề tài, những thắc mắc về các nghi thức Vô Vi trong cuộc sống v.v... Các bạn có thể tìm kiếm theo dấu tiếng Việt hoặc không bỏ dấu cũng được.

Với văn minh hiện đại, việc phổ biến kinh sách của Đức Thầy sẽ được thực hiện mau chóng và dễ dàng hơn qua dạng electronic như sách audio, sách pdf, để các bạn có thể đọc và nghe được bất cứ nơi nào với điện thoại thông minh hay tablet của mình.

- Nhạc Vô Vi:

Với các bạn yêu mến Nhạc Vô Vi, xin mời các bạn có thể tập hát rất dễ dàng theo nhạc beat hay melody, hoặc hát karaoke, và theo dõi các lời hát trên mạng hoặc tập đàn theo sheet nhạc v.v...

- Website ENGLISH:

Để đáp ứng nhu cầu các bạn trẻ tại hải ngoại, muốn tìm hiểu thêm về Pháp Lý Vô Vi nhưng bị trở ngại về ngôn ngữ, chúng tôi sẽ cố gắng phiên dịch một số tài liệu của Đức Thầy. Ước mong Trang ENGLISH sẽ giúp các bạn ngoại quốc và các em sinh sống tại hải ngoại tiếp nhận thêm nhiều tài liệu của Vô Vi.

- Sử dụng Podcast, Mobile App:

Nhiều bạn chưa quen sử dụng Podcast Vô Vi bao gồm băng giảng, văn đạo, nhạc thiền. Nay các bạn chỉ cần bấm link là có thể nghe hoặc đăng ký trên kênh dễ dàng. Các bạn nào muốn cài Vô Vi Mobile App trên điện thoại iPhone hay Android, có thể download dễ dàng từ trang mạng "Ứng dụng khác".

Trang web [phaplyvovi.org](https://www.phaplyvovi.org) sẽ được cập nhật thường xuyên để thêm tài liệu song ngữ và các tài liệu Vô Vi theo nhu cầu. Ước mong trang web [phaplyvovi.org](https://www.phaplyvovi.org) sẽ thêm sắc màu trong vườn hạnh Vô Vi cùng với nhiều trang mạng khác cũng do bạn đạo Vô Vi khắp nơi trên thế giới đã và đang thực hiện, để chúng ta cùng phục vụ cho cộng đồng Vô Vi ngày càng lớn mạnh và phong phú.

Xin bấm vào link này để xem video hướng dẫn sử dụng:

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/gioi-thieu-trang-mang-phaplyvovi-org

Thành thật cảm ơn quý bạn.

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California kính mời.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1. Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Gaston Hồng sinh ngày 1 tháng 4 năm 1940, mất ngày 8 tháng 12 năm 2021 tại Nam Cali, hưởng thọ 81 tuổi là chú của bạn đạo Hồng Lệ Hoa được siêu thăng tịnh độ.

Xin cảm ơn quý bạn đạo

2. Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Tấn Trung sinh năm 1980, mất ngày 16 tháng 12 năm 2021 tại VietNam, hưởng dương 42 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Xin cảm ơn quý bạn đạo